



# THÔNG BÁO NỘI BỘ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng



*“Người ngồi đó, với cây chì đỏ  
Vạch đường đi, từng bước, từng giờ...”*

**Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  
(19/5/1890 - 19/5/2019)**

**Tài liệu sinh hoạt chi bộ**

**Tháng 5  
2019**

## THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy

**Ban Biên tập**

LÊ MINH THƯỢNG

TỔ NÀI NẤO

NGUYỄN THỊ AN DAO

**Trình bày**

NGUYỄN THỊ AN DAO

**Ảnh bìa**

(Tư liệu)

**Trụ sở**

247 Nguyễn Trung Trực,  
thành phố Sóc Trăng  
ĐT: 0299. 3620258

**Email:**

**[trungtambtgst@gmail.com](mailto:trungtambtgst@gmail.com)**

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng,  
số lượng 3.600 quyển, khổ 14 x 20 cm.

Giấy phép xuất bản

số 02/GP- STTTT do Sở TT-TT ST  
cấp ngày 22-4-2015,

In xong và nộp lưu chiểu tháng 5 - 2019

## TRONG SỐ NÀY

### **\*Xây dựng Đảng**

- Những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. *BBT* 3

- Những kết quả quan trọng sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. *Lâm Tấn Hòa* 9

- Động cơ xin vào Đảng - Yếu tố quan trọng của chất lượng đảng viên. *Nguyễn Phi* 16

### **\*Học tập và làm theo Bác Hồ**

- Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tôn trọng tinh thần dân chủ. *Xuân Định* 21

### **\*Thông tin sinh hoạt chi bộ**

#### ***Tin trong tỉnh***

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tháng 4-2019 25

- Một số sự kiện nổi bật của tỉnh Sóc Trăng tháng 4-2019 30

- Định hướng tuyên truyền tháng 5-2019 37

#### ***Tin trong nước***

- Một số nội dung cần tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn quan trọng trong tháng 5-2019

- Một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian gần đây

## **Hoạt động đối ngoại - Tin thế giới**

46

- Kết quả chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, Cộng hòa Pháp, Nghị viện châu Âu và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 140 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Kết quả chuyến thăm chính thức Rumani và Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

- Kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

- Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan

## **Văn bản mới**

55

Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT, ngày 18-3-2019 của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

## **\*Thực tiễn - Kinh nghiệm**

- Học Bác để làm những việc có lợi cho dân, cho nước.

*Tô Nài Nào*

57

- Long Phú: Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Nguyễn Hồng Phương*

63

- Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động: Thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

*Thanh Hiền*

68

- Đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

*Minh An*

72

- Cần thêm những nỗ lực để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

*Hải Hà*

76

- Hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở.

*Mỹ Ngọc*

79

- Tích cực triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách.

*Quốc Thiện*

82

**Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh  
(1969 - 2019)**

## **NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH**

*50 năm qua, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một văn kiện hết sức quan trọng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Bởi gửi gắm trong đó là tất cả ham muốn và tâm nguyện trọn cuộc đời của Người. Ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.*

### **\*Hoàn cảnh ra đời**

Năm 1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, vào lúc 9 giờ sáng ngày 10-5-1965, Bác viết bản Di chúc với tiêu đề “*Tuyệt đối bí mật*” gồm ba trang, do chính Bác đánh máy, ở cuối đề ngày 15-5-1965. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các năm 1966, 1967, Bác không có những bản viết riêng.

Năm 1968, Bác viết bổ sung thêm một số đoạn, gồm sáu trang viết tay. Trong đó, Bác viết lại đoạn mở đầu và đoạn nói “*về việc riêng*” đã viết trong bản năm 1965 và viết thêm một số đoạn. Đó là những đoạn nói về những công việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân

ta hoàn toàn thắng lợi, như: chỉnh đốn lại Đảng; quan tâm gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh; chăm sóc đời sống của các tầng lớp nhân dân; miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng lại thành phố và làng mạc; khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa; củng cố quốc phòng; chuẩn bị thống nhất đất nước.

Ngày 10-5-1969, Bác viết lại toàn bộ đoạn mở đầu Di chúc, gồm một trang viết tay. Sau đó, trong các ngày từ 11 đến ngày 19-5-1969, Bác còn tiếp tục sửa chữa bản Di chúc của các năm 1965, 1968, 1969. Đúng 10 giờ ngày 19-5-1969, là kỷ niệm ngày sinh lần thứ 79 của Bác, Bác đọc lại lần cuối cùng tất cả các bản Di chúc đã viết trước đó, rồi xếp tất cả bỏ vào phong bì và cất đi...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong Lễ tang của Người tháng 9-1969, gồm 4 trang in khổ 14,5 cm x 22 cm. Ngày 19-8-1989, Bộ Chính trị ra Thông báo số 151-TB/TW “Về một số vấn đề liên

*quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”* khẳng định Di chúc công bố chính thức năm 1969 đảm bảo trung thành với bản gốc của Người. Nội dung chủ yếu dựa theo bản Bác viết năm 1965, trong đó đoạn mở đầu là của bản viết năm 1969, đoạn về việc riêng là của bản viết năm 1968. Lúc đầu, vì những lý do nhất định, nên một số vấn đề trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được công bố, như: việc căn dặn của Người về hỏa táng thi hài, việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, miễn giảm thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp... Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định công bố toàn bộ các bản viết Di chúc của Người.

### **\*Nội dung cơ bản của Di chúc**

*Trước hết nói về Đảng,* Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần

giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch.

*Nói về đoàn viên và thanh niên*, Bác nhấn mạnh “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

*Nói về nhân dân lao động*, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm không

ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

*Dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi*, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

*Về phong trào cộng sản thế giới*, Người bày tỏ sự đau lòng vì sự bất hòa của các đảng anh em. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình.

*Nói về một số việc riêng*, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người căn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức diễu

phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

### **\*Giá trị cốt lõi của Di chúc**

**Thứ nhất,** Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng.

Di chúc là *tâm nguyện* của Người: *“Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”*. Ý chí, niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng, trách nhiệm với nhân dân của Người thể hiện sâu sắc ở dự báo về thắng lợi

của cuộc kháng chiến chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước, ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp cách mạng còn dang dở. Di chúc là *tâm sự* của một người đã suốt đời hy sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân; là tấm lòng chung thủy với “các nước anh em” và “bầu bạn khắp năm châu”.

**Thứ hai,** Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”. Để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê

bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chính đồn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có như vậy mới thực hiện thành công lý tưởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. Bác dặn: *“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”*, đó là công việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. Sự vững mạnh của

Đảng còn được khẳng định trong mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với các đảng cộng sản và bè bạn quốc tế. Điều Bác dặn trong Di chúc *“về phong trào cộng sản thế giới”* chỉ dẫn định hướng quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng, đó là nguyên tắc đoàn kết quốc tế dựa trên *“nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”*.

**Thứ ba**, Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta

Di chúc là điểm kết tinh tư tưởng của Bác về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, mối quan hệ giữa công bằng và tiến bộ xã hội, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng xã hội mới, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, động lực lợi ích và chăm lo chu đáo tới cuộc sống con người, tư tưởng trọng dân, coi dân là gốc, là chủ thể của sự



nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Di chúc như một kế hoạch, một chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh với những chỉ dẫn về quản lý xã hội như: đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp hoàn cảnh mới; khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế; phát triển công tác vệ sinh, y tế; chính sách miễn thuế nông nghiệp cho nông dân; chính sách xã hội, công bằng xã hội...

Giá trị văn hóa của Di chúc chỉ dẫn con đường, mục tiêu phát triển của nền văn hóa Việt Nam; trù tính, dự liệu về những cuộc vận động lớn giáo dục văn hóa trong toàn dân, toàn xã hội, lấy văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền và văn hóa trong thể chế nhà nước - một nhà nước dân chủ pháp quyền của dân, do dân, vì dân làm sức mạnh tiêu biểu nêu gương thuyết phục nhân dân. Qua lời dặn dò về việc riêng,

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến việc xây dựng một đời sống văn hóa mới; một lối sống tiết kiệm, không lãng phí; mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, môi trường sinh thái.

Di chúc phác thảo những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, đổi mới là một tất yếu để phát triển; đổi mới là một cuộc đấu tranh bền bỉ, một quá trình xây dựng gian khổ, “là một công việc cực kỳ to lớn, nặng nề và phức tạp”, là “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Người yêu cầu, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh, điều kiện nước ta phải đặc biệt chú trọng phát huy khả năng sáng tạo của dân, “động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.□

# NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG SAU 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

## **LÂM TẤN HÒA**

*UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*

*Năm 2019 là năm bứt phá, năm tăng tốc để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII và cũng là năm thứ 3 toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên, ba năm qua, Chỉ thị 05-CT/TW đã đi vào đời sống chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ.*

**N**ghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khẳng định: “*Lãnh đạo tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội*”, từ định hướng quan trọng đấy, trong 3 năm qua, toàn Đảng

bộ Sóc Trăng đã nỗ lực đạt nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

### **\*Chuyển biến từ nhận thức đến hành động**

Tỉnh ủy Sóc Trăng xác định công tác tư tưởng có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động. Do đó, việc tổ chức tuyên truyền, quán

triệt Chỉ thị 05 đã được tiến hành đa dạng, nhiều hình thức, phong phú, thiết thực, như: hội nghị trực tuyến đến 125 điểm cầu trong cả tỉnh, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình STV1 để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi. Sau học tập, có 95% cán bộ, đảng viên và trên 48% hội viên, đoàn viên các đoàn thể viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về đạo đức, lối sống. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng, Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự,... để tiến hành tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về các gương điển hình tập thể và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, đến

hết năm 2018, có trên 3.000 tin, bài, ảnh và chuyên mục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung 4 được đăng tải.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hoặc chỉ đạo các ngành trực thuộc tổ chức các Hội thi sáng tác tác phẩm; Hội thi viết tìm hiểu về Nghị quyết và tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; viết về những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; thi kể chuyện về việc học và làm theo Bác; tổ chức Lễ báo công dâng Bác; tổ chức kết sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xuất bản tập sách về những điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; tổ chức gấp gờ, giao lưu những gương điển hình tiên tiến; đưa bộ tài liệu *“Bác Hồ và những bài học*

về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy trong các trường phổ thông,... Đặc biệt là tổ chức các cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật ở các thể loại Nhiếp ảnh - Ca khúc - Mỹ thuật - Bài vọng cổ với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. 3 năm qua, qua các cuộc thi, đã có 641 tác phẩm; trong đó, nhiếp ảnh có 512 tác phẩm và 10 ảnh bộ, mỹ thuật có 39 tác phẩm, ca khúc 61 tác phẩm và 19 bài ca cổ viết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần lan tỏa các giá trị tích cực của việc học và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ và cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Sóc Trăng thực hiện phát hành sổ tay bỏ túi với nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW; trong đó trích 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong

Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, toàn văn Quy định 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trích một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyển sổ tay đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn các nội dung về Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng, từ đó tự rèn bản thân mình theo tấm gương của Bác.

Đặc biệt, để tạo sức lan tỏa hình ảnh Bác Hồ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 4 buổi gặp gỡ, giao lưu giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh nhà với nhân vật hóa hình tượng Bác Hồ là Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tỉnh Bắc Giang, kỷ lục gia Việt Nam thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu. Qua buổi

gặp gỡ NSƯT Nguyễn Văn Tân đã góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mạnh hơn nữa, thấm sâu hơn nữa trong trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần chủ đạo trong đời sống xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương.

Từ cách tuyên truyền hiệu quả đã đưa việc học và làm theo Bác đi vào thực tiễn. 3 năm qua, toàn tỉnh có 2.061 tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó, cấp xã có 363 tập thể và 879 cá nhân được biểu dương, khen thưởng; cấp huyện và tương đương có 221 tập thể và 518 cá nhân được biểu dương, khen thưởng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 40 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập

thể, 6 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 2 cá nhân và được tham dự giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen 1 tập thể và 1 cá nhân.

Nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, nhiều gương người tốt, việc tốt ở các ngành, các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực: Điển hình là mô hình “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của nông dân”, “Chung tay thay áo mới cho ngôi trường chúng ta”, “Nụ cười công sở”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng”,...

## **\*Vẫn còn những hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Công tác tuyên truyền có được chú trọng với những hình thức đa dạng, linh hoạt, thế nhưng việc tuyên truyền điển hình tiên tiến còn ít, chưa thật thuyết phục. Đặc biệt, việc tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, người lao động ở các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn, lúng túng,...

Việc triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; nhiều nơi, cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn hạn chế trong việc lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện.

Nội dung kế hoạch và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và một số cá nhân chưa cụ thể, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa tốt, còn biểu hiện nể nang, né tránh, nhất là đóng góp xây dựng cho cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn ít, chất lượng một số tác phẩm chưa cao; chưa thật sự chú ý đến quảng bá các tác phẩm sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chưa được thường xuyên.

## **\*Những giải pháp trọng tâm**

Để phát huy những kết quả quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

**Thứ nhất**, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương gắn với thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

**Thứ hai**, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy tính tự giác, tiên phong, nêu gương của người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, tập trung vào tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đặc biệt là Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Sóc Trăng thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

**Thứ ba**, tiếp tục tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và khen thưởng những tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình học và làm theo

Bác trên địa bàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.

**Thứ tư**, chú trọng lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

**Thứ năm**, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện nghiêm túc theo phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bút phá, hiệu quả”.

**Thứ sáu**, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên, hành động tự giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp.

Bằng quyết tâm của cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên, những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ thấm sâu hơn trong toàn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. Từ nhận thức ấy sẽ tạo sự lan tỏa, đặc biệt là chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và từng việc làm cụ thể, để từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ sẽ là “viên gạch hồng” góp phần vào xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. □



# ĐỘNG CƠ XIN VÀO ĐẢNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

**NGUYỄN PHI**

*Hoạt động của con người luôn bị chi phối bởi những động cơ nhất định. Đó là những động lực bên trong trực tiếp thúc đẩy tính tích cực hoạt động của con người. Vì vậy, xác định đúng vai trò, sự tác động của các nhóm động cơ và có giải pháp đúng trong xây dựng động cơ phấn đấu của người xin vào Đảng hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao tính tích cực của quần chúng, qua đó góp phần thực hiện việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên của các chi bộ, đảng bộ.*

**T**hực tế cho thấy, động cơ của chủ thể - người xin vào Đảng (sau đây gọi là *chủ thể*) thường chịu tác động của nhóm các động cơ chủ yếu sau:

*Động cơ chính trị - xã hội.* Là động lực thúc đẩy mỗi chủ thể tích cực, tự giác trong lao động, học tập và công tác dựa trên cơ sở nhu cầu hoàn thiện nhân cách của người công dân tốt - là những người luôn thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ

của mình trong khả năng và bốn phận. Họ thể hiện mình không phải là người chỉ “đọc sách thánh hiền”, mà phải thông qua hành động cụ thể để chứng minh mình là người có ích cho cộng đồng, xã hội.

*Động cơ nhận thức khoa học.* Là động lực kích thích mỗi chủ thể hăng say trong học tập, nghiên cứu trên cơ sở nhu cầu mở rộng, nắm vững, hoàn thiện tiến tới làm chủ tri thức khoa học mà mình được đào tạo, bồi dưỡng.

### *Động cơ nghề nghiệp.*

Là lực thúc đẩy mỗi chủ thể tích cực, say mê học tập, nghiên cứu nắm vững kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu chuyên môn của nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi.

*Động cơ tư lợi riêng.* Đó là những thôi thúc mang ý nghĩa riêng của mỗi cá nhân có vai trò kích thích bản thân mỗi chủ thể tích cực lao động, học tập và công tác... nhằm đạt kết quả cao, để khẳng định mình trong tập thể hoặc được khen thưởng, để chuyển đến vị trí có thu nhập cao hơn...

Trong quá trình hình thành, phát triển động cơ phấn đấu vào Đảng của người xin vào Đảng ở các loại hình đơn vị cơ sở, có một số đặc điểm cần chú ý như:

*Thứ nhất,* động cơ chính trị - xã hội luôn được đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu và tác động chi phối đến các động cơ khác. Tuy nhiên, trước sự vận động, biến đổi đa dạng của đời sống xã hội hiện nay đã và đang tác động mạnh

mẽ đến hoạt động rèn luyện, phấn đấu vào Đảng của chủ thể. Do đó, cùng với động cơ chính trị - xã hội, các động cơ nghề nghiệp, nhận thức khoa học và một số động cơ khác cũng được chủ thể quan tâm.

*Thứ hai,* trên thực tế sự tham gia của các động cơ vào hoạt động tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân người xin vào Đảng với tư cách là chủ thể của hoạt động phấn đấu trở thành đảng viên có sự khác nhau về tính chất và cường độ. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như: mục tiêu, yêu cầu tu dưỡng, phấn đấu của từng tổ chức cơ sở đảng; môi trường, điều kiện hoạt động ở từng đơn vị cơ sở; sự bồi dưỡng, định hướng của tập thể cấp ủy, tập thể đảng viên ở từng chi bộ; tự ý thức của chủ thể... Trong đó, yếu tố tự ý thức của *chủ thể* là quan trọng nhất.

*Thứ ba,* động cơ phấn đấu vào Đảng của chủ thể được hình thành dựa trên cơ sở nguyện vọng của mỗi cá nhân về các nhu cầu khác nhau của cuộc sống. Chẳng

hạn như: nhu cầu về chính trị - xã hội, nhu cầu về nghề nghiệp, nhu cầu về nhận thức khoa học, nhu cầu tự khẳng định mình... Do đó, để hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện của từng chủ thể, chi ủy, tổ chức cơ sở đảng cần phải quan tâm đến yếu tố nhu cầu, bằng cách tạo ra đối tượng có thể đáp ứng các nhu cầu trước mắt và nhu cầu trong tương lai của họ.

*Thứ tư*, động cơ chính trị - xã hội của chủ thể - người xin vào Đảng luôn được thể hiện một cách rõ ràng và sâu sắc hơn so với các động cơ khác. Tỷ lệ đảng viên được kết nạp hàng năm tập trung chủ yếu ở loại hình lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp là một minh chứng. Bởi, chính các nhu cầu và lợi ích nhóm là nền tảng của hệ thống động cơ nói chung và động cơ chính trị - xã hội nói riêng. Điều này xuất phát từ những lý do cơ bản: Công tác giáo dục, xây dựng và định hướng động cơ phấn đấu vào Đảng cho chủ thể trong các

loại hình này không chỉ được các cấp ủy đảng coi trọng, có sự tham gia, kết hợp của nhiều lực lượng trong việc xây dựng, định hướng động cơ rèn luyện, phấn đấu vào Đảng; mà còn do nhận thức của chủ thể trong loại hình này về tính chất, đặc điểm và yêu cầu của môi trường hoạt động, của nghề nghiệp chuyên môn.

Tuy nhiên, trước sự vận động đa chiều của môi trường xã hội, đa dạng của điều kiện sống hiện nay, động cơ chuyên môn nghề nghiệp kết hợp với động cơ tư lợi riêng đang có xu hướng “trội”. Thực tế này phần nào lý giải hiện tượng những sinh viên xuất sắc khi tốt nghiệp đại học chỉ muốn “cống hiến” cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có được bồi dưỡng, đào tạo làm giảng viên cũng ít có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Từ việc phân tích những đặc điểm cơ bản về động cơ phấn đấu vào Đảng của chủ thể hiện nay, xin đề xuất một số vấn đề cần tập trung làm rõ trong công tác bồi dưỡng,

định hướng động cơ cho người xin vào Đảng như sau:

*Trước hết*, cần có sự nhìn nhận, đánh giá một cách đầy đủ và khách quan hơn về động cơ phấn đấu vào Đảng của người xin vào Đảng ở các loại hình đơn vị cơ sở. Cần nhận diện và chỉ ra được những động cơ nào tham gia chủ yếu, trực tiếp vào thái độ phấn đấu, hành động tu dưỡng, rèn luyện của chủ thể - người xin vào Đảng; đồng thời, đánh giá đúng vai trò tác động của từng động cơ. Trên cơ sở đó, có biện pháp giáo dục, định hướng động cơ cho chủ thể để rèn luyện, tu dưỡng theo mục tiêu, yêu cầu cần phấn đấu mà tổ chức đảng ở cơ sở đã xác định.

*Hai là*, những động cơ trong hoạt động tu dưỡng, rèn luyện của người xin vào Đảng, về cơ bản không mâu thuẫn với nhau mà quan hệ chặt chẽ, đan xen với nhau tạo thành hệ thống động cơ cùng thúc đẩy tích cực của chủ thể trong quá trình phấn đấu, tu dưỡng. Do đó, trong xem xét và đánh giá,

không nên quá nhấn mạnh hoặc quá xem nhẹ động cơ nào mà điều quan trọng là xác định được đúng những động cơ đó có đủ mạnh và tác động thúc đẩy chủ thể tích cực phấn đấu hay không, để từ đó có sự tác động kịp thời bằng những biện pháp thích hợp, nhằm tạo ra nhiều động lực khác nhau thúc đẩy chủ thể tích cực rèn luyện, phấn đấu.

*Ba là*, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những động cơ tư lợi riêng của chủ thể làm phương hại đến tập thể như: phấn đấu vào Đảng để không bị “lạc lõng” trong một tập thể, hoặc vào Đảng cốt chỉ để lấy “chứng chỉ” nhằm hội đủ “điều kiện cần” khi tìm cơ hội thăng tiến, nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân... Nếu những động cơ này không được phát hiện và có biện pháp ngăn chặn nó sẽ tạo ra những hành vi, thói quen tiêu cực trong hoạt động tu dưỡng, rèn luyện của chủ thể. Những biểu hiện đó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân chủ thể đang phấn đấu vào Đảng, mà còn ảnh

hưởng tiêu cực, làm giảm chất lượng đảng viên mới kết nạp nói riêng, chất lượng đội ngũ đảng viên nói chung.

*Bốn là*, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng ở từng đơn vị cơ sở trong việc nắm bắt được nhu cầu của chủ thể; đồng thời, chủ động tạo ra môi trường, điều kiện và cơ hội thuận lợi, bình đẳng bằng những phong trào hoạt động cụ thể và thiết thực để định hướng và phát triển động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho chủ thể trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu. Về lý thuyết, người ta thường căn cứ vào kết quả hoạt động để phán đoán về động cơ của hoạt động đó. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng chính xác, vì cùng một kết quả có thể do các động cơ khác nhau tạo ra. Do vậy, trước những diễn biến phức tạp của đời sống xã hội hiện nay, đòi hỏi tập thể cấp ủy, tập thể đảng viên ở từng chi bộ cần phải chủ động đi sâu, đi sát trong việc tìm hiểu động cơ của *chủ thể* để kịp thời trong việc định hướng,

điều chỉnh những biểu hiện lệch lạc của chủ thể trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu.

*Năm là*, động cơ phấn đấu vào Đảng được hình thành và phát triển chủ yếu thông qua các phong trào hoạt động thực tiễn. Vì vậy, chi ủy, tập thể đảng viên ở từng chi bộ chính là lực lượng nòng cốt trong việc giáo dục, định hướng động cơ phấn đấu vào Đảng của từng quần chúng. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “làm công tác phát triển đảng viên” của mình, đòi hỏi chi ủy, tập thể đảng viên ở từng chi bộ cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân; trên cơ sở đó cần thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng hình thành động cơ đúng đắn cho từng chủ thể có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, không chỉ thông qua bài giảng bồi dưỡng đối tượng cảm tình đảng theo chương trình, mà quan trọng hơn và chủ yếu là thông qua các hoạt động thực tiễn tại chi bộ, tổ chức đảng ở cơ sở. □

# TÔN TRỌNG, LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN VÀ TÔN TRỌNG TINH THẦN DÂN CHỦ

*Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân không chỉ được hình thành từ truyền thống dân tộc, mà còn bắt nguồn từ tổng kết kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới thông qua quá trình hoạt động cách mạng của Người.*

**T**ôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tôn trọng tinh thần dân chủ là nội dung thứ hai trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: Phải ra sức thực hành dân chủ, thật sự tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng, dân chủ về kinh tế, dân chủ về chính trị. Theo Người: “*Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến*”, “*Có dân chủ thì dân*

*mới tin, mới dám nói, mới có sự sáng tạo*”, do đó mới tạo nên động lực.

Không chỉ nhắc nhở cán bộ học dân, tin dân, mà Người luôn là tấm gương sáng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên noi theo về lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân và tinh thần dân chủ trong mọi hoàn cảnh.

Mẫu chuyện dưới đây thể hiện rõ nét nội dung tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tôn trọng tinh thần dân chủ.

## "Mẩu chuyện

### Dưới gốc đa Tân Trào

Qua mấy ngày lội suối, tắt rừng, vượt đèo, đoàn đại biểu Hà Nội do đồng chí Hoàng Đạo Thúy dẫn đầu đã tới cây đa Tân Trào, điểm liên lạc cuối cùng.

Toàn đoàn khá mệt, ngồi nghỉ dưới gốc cây đa, có liên lạc đón và mời nước chè tươi.

Toàn đoàn đang ngắm nhìn chiến khu với sự cảm kích, hào hùng bởi rừng già hùng vĩ, núi non trầm mặc. Vừa lúc ấy, từ bản gần đó, một đoàn người đi ra, người quần áo Tây, người quần áo Dao. Dẫn đầu đoàn người là một cụ già mặc quần áo Tây, đội mũ sồi màu chàm, tay chống gậy. Được biết, đó là nhân dân địa phương ra đón đoàn đại biểu Hà Nội.

Đoàn đại biểu Hà Nội vội đứng lên chào mừng nhân dân địa phương. Sau phút chào hỏi vui vẻ, đồng chí Hoàng Đạo Thúy cử đồng chí Nguyễn Tài, ủy viên dân

vận của đoàn ra nói chuyện với nhân dân địa phương. Còn cả đoàn xin phép được ngồi nghỉ dưới gốc đa liền đó để chờ thượng cấp.

Được gặp đồng bào ở chiến khu, với niềm tự hào là đại biểu của Hà Nội đi dự Quốc dân Đại hội (8-1945), đồng chí Nguyễn Tài dùng hết khả năng tuyên truyền của mình để nói chuyện với đồng bào: nào là tội ác của Pháp cùng Nhật xâm lược nước ta, cướp bóc thóc lúa, để hàng triệu đồng bào ta bị chết đói; nào là phát xít Đức đã đầu hàng; Hồng quân Liên Xô đã đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật; nào là lực lượng Việt Minh ta ở Hà Nội rất mạnh, khắp nước cũng rất mạnh. Thời cơ nổi dậy giành độc lập đã tới... Chúng ta lại có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo...

Đồng chí Nguyễn Tài vừa nói tới đây thì cụ già - người dẫn đầu đoàn nhân dân địa phương - vỗ tay ngắt lời, nhân dân cùng vỗ tay hoan hô theo. Ông Cụ ra hiệu, một

nữ đại biểu từ trong đoàn nhân dân địa phương ra đáp lời: “Nhân dân Tân Trào rất ấn tượng đoàn đại biểu Hà Nội về dự Đại hội. Đại biểu vừa rồi nói chuyện với nhân dân nhiều ý hay, lời đẹp. Dân ở đây cũng được cán bộ Việt Minh, nhất là ông Ké dạy bảo nhiều. Hợp với ý của đại biểu vừa nói. Như vậy là xuôi ngược một lòng cứu nước. Chúc các đại biểu Hà Nội thu nhiều kết quả”.

Nữ đại biểu phát biểu xong, thì nhân dân trở về bản. Đoàn đại biểu Hà Nội cũng đứng dậy, đôi bên vẫy chào nhau.

Ông cụ vẫy đồng chí Nguyễn Tài lại gần, cầm tay như dắt đi. Vừa đi, vừa hỏi:

- Đồng chí thấy nữ đại biểu nói thế nào?

- Dạ, nữ đồng chí ấy nói ngắn, nhưng thể hiện trình độ khá cao. Cháu đang băn khoăn là mình nói hơi thừa...

Ông Ké tủm tỉm cười, nhẹ nhàng bảo đồng chí Tài:

- Chú cần nhớ là Hà Nội bị địch chiếm trước, trên này

bị địch chiếm sau. Bây giờ trên này lại được giải phóng trước, Hà Nội vẫn bị quân giặc cướp nước thống trị. Cho nên người đi sau không nên chỉ đường cho người đi trước.

Đồng chí Nguyễn Tài giật mình nhìn ông Ké: Trời ơi! Ông già miến núi gầy gò, mảnh khảnh kia nói đơn giản nhưng đầy ý nghĩa “Người đi sau sao lại chỉ đường cho người đi trước”. Đồng chí Nguyễn Tài vội nắm chặt tay ông già: “Cháu hiểu ra rồi ạ”. Nhìn theo bóng ông cụ bước đi, Nguyễn Tài thầm nghĩ: “Việt Minh có những sức mạnh, chính là có những con người này đây”.

Thấy đồng chí Nguyễn Tài đi theo ông Ké một lát rồi bản thân đứng lại, đồng chí Hoàng Đạo Thúy liền tới gần và hỏi: “Ông Ké bảo gì mà cậu ngần ngại ra vậy?”.

Đồng chí Nguyễn Tài kể lại lời ông Ké. Đồng chí Hoàng Đạo Thúy gật đầu bảo: “Phải nhắc nhở anh chị em mình, trò chuyện với nhân dân vùng giải phóng phải cẩn trọng”. Nhìn theo bóng ông



cụ, rồi đồng chí Thúy thăm thì với đồng chí Tài: “Không khéo ông Ké ấy chính là Nguyễn Ái Quốc đấy”.

Đến ngày khai mạc Quốc dân Đại hội, những bản khoản đó của hai đồng chí mới được rõ ràng: Ông Ké ấy chính là Nguyễn Ái Quốc.

(Trích: **Những ngày gần Bác**, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001)

### **\*Học và làm theo Bác**

Để xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, điều quan trọng mấu chốt là cần phải giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để làm được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần phải thực hiện tốt 5 nội dung cơ bản như sau:

1. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần phải *“nhận rõ phải, trái. Giữ gìn lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”*. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: *“Mọi việc thành hay bại là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”*.

2. Cán bộ của Đảng, Nhà nước *“cần phải xung phong gương mẫu trong sản xuất và trong công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính”*.

3. Mỗi đảng viên đều phải quán triệt tinh thần *“Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm cho đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân”*.

4. Mỗi đảng viên cần phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của Đảng. *“Vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết...”*.

5. Cán bộ, đảng viên, công chức cần phải kính trọng và yêu mến nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại. □

**XUÂN ĐÌNH**

## **TÌNH HÌNH KINH TE - XA HOI TINH SOC TRANG THANG 4-2019**

### **\*Nông nghiệp**

Trong tháng 4-2019, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp tập trung triển khai các chương trình, đề án chuyển đổi sản xuất; theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết; kịp thời khuyến cáo người dân phòng trừ dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục triển khai các giải pháp ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh; thực hiện kế hoạch nạo vét hệ thống thủy lợi mùa khô năm 2019; vận hành hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất và vận chuyển nông sản của người dân.

Tính đến giữa tháng 4, toàn tỉnh xuống giống 209.920ha lúa, đạt 63% kế hoạch (KH), tăng 2,2% so cùng kỳ; đã thu hoạch 209.920ha lúa với tổng sản lượng 1.344.690 tấn, đạt

67% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 2,5% so cùng kỳ.

Tình hình tiêu thụ lúa trong tháng 4 ổn định, giá lúa tăng nhẹ từ 50 - 500 đồng/kg so với tháng trước, tăng chủ yếu trên các giống RVT, OM5451 và Đài Thơm 8 (giá lúa thu mua tại ruộng đối với lúa thường là từ 4.600 - 5.300 đồng/kg, lúa thơm nhẹ 5.200 - 5.400 đồng/kg và lúa đặc sản 6.000 - 6.100 đồng/kg).

Diện tích nuôi thủy sản đến cuối tháng 4 khoảng 15.023ha; trong đó, tôm nước lợ 10.471ha, thủy sản khác 4.552 ha. Tôm nuôi nước lợ thiệt hại tính đến ngày 12-4 là 394ha, chiếm 4% diện tích thả nuôi, tăng 1,76% so cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do môi trường, thời tiết nắng nóng và bệnh hoại tử gan tụy cấp.

Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm là 36.411 tấn,

đạt 13% KH; trong đó, sản lượng khai thác biển 18.723 tấn, đạt 30,2% KH. Giá tôm sú ổn định so với tháng 3, giao động từ 80.000 - 190.000 đồng/kg tùy loại; giá tôm thẻ giảm nhẹ khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg, giao động từ 100.000 - 148.000 đồng/kg tùy loại.

### **\*Công nghiệp**

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 4,5% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất tăng gần 11% so cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11%; ngành công nghiệp phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,6%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) trong tháng 4 là 1.744 tỷ đồng, tăng 3,9% so tháng trước. Tính chung 4 tháng, giá trị sản xuất là 6.239 tỷ đồng, đạt 18,6% KH, tăng 7,4% so cùng kỳ; trong đó sản phẩm may mặc tăng 45,4%, tôm đông lạnh tăng gần 9%, gỗ xẻ tăng 76%.

### **\*Thương mại - Dịch vụ**

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 là 6.722 tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm là 26.675 tỷ đồng, đạt 33,3% KH, tăng 13,4% so cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 4 đạt 65 triệu USD, tăng 6,6% so tháng trước. Tính chung 4 tháng, giá trị xuất khẩu là 235 triệu USD, đạt 28,7% KH, giảm 2,35% so cùng kỳ.

Giá trị nhập khẩu trong 4 tháng là 37 triệu USD, tăng 26% so cùng kỳ.

Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại; quảng bá, giới thiệu sản phẩm nổi bật của tỉnh; khuyến khích, kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, du lịch... thông qua nhiều hoạt động như: tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống chợ hiện có; xây dựng chợ đầu mối nông sản.

## **\*Tài chính - Tín dụng**

Trong tháng 4, tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 chủ động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách nhà nước. Theo đó, trong 4 tháng, thu ngân sách của tỉnh là 1.772,5 tỷ đồng, đạt 59% dự toán năm, tăng 6,5% so cùng kỳ (trong đó thu nội địa 1.710 tỷ đồng, đạt 58% dự toán, tăng 47,2%); chi ngân sách 2.250 tỷ đồng, đạt 23% dự toán.

Tính đến ngày 15-4, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh là 28.455 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 6,7% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ là 34.783 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 3,7% so cuối năm trước (trong đó nợ xấu chiếm 2,4% tổng dư nợ). Tình hình lãi suất ổn định, hiện lãi suất huy động tiền gửi phổ biến ở mức 5,05 - 5,37%/năm đối với tiền gửi từ 1 - 6 tháng và 6,41 - 7,34%/năm đối với từ 6 tháng trở lên; lãi suất cho vay nông nghiệp - nông thôn,

xuất khẩu từ 6 - 6,5%/năm, các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh thông thường khác từ 5,5 - 11,53%/năm.

## **\*Đầu tư công**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 là 3.683 tỷ đồng; trong đó, ngân sách cấp tỉnh quản lý 2.492 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện quản lý 1.191 tỷ đồng. Tính đến ngày 20-4, đã giải ngân 550 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15%; trong đó, ngân sách tỉnh quản lý giải ngân đạt 9%, ngân sách huyện quản lý giải ngân đạt 27,2%.

## **\*Phát triển doanh nghiệp**

Trong 4 tháng, tỉnh đã tiếp và làm việc với 57 lượt nhà đầu tư với 57 dự án (tăng 26 lượt so cùng kỳ), quyết định chủ trương đầu tư đối với 6 dự án (tương đương so cùng kỳ) với tổng vốn đầu tư 4.770 tỷ đồng (tăng 97,5% so cùng kỳ).

Trong tháng 4, có 37 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 11 doanh nghiệp so tháng trước) với tổng vốn 463 tỷ đồng (tăng 323 tỷ đồng). Tính chung 4 tháng, toàn tỉnh có 104 doanh nghiệp

đăng ký thành lập mới (giảm 5 doanh nghiệp so cùng kỳ) với tổng vốn điều lệ đăng ký 785 tỷ đồng (giảm 290 tỷ đồng); có 18 doanh nghiệp đăng ký giải thể (bằng cùng kỳ).

### **\*Văn hóa - Xã hội**

Trong tháng 4, công tác thông tin - truyền thông được quan tâm thực hiện đồng bộ. Qua đó, đã phản ánh, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế được dư luận quan tâm, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong tháng 4, đã triển khai kế hoạch rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021 và định hướng đến năm 2030; tiếp tục tổ chức khảo sát công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2018

tại các địa phương trong tỉnh; chỉ đạo các trường THPT xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 và tổ chức thi thử theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 268/523 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 51,2% và đạt 85,4% KH năm 2019.

Ngành Y tế tăng cường công tác giám sát và phòng, chống các loại dịch bệnh trên địa bàn. Tính đến ngày 20-4, ghi nhận 336 người mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng 158 người so với cùng kỳ), 236 người mắc bệnh tay chân miệng (tăng 149 người), không ghi nhận tử vong do hai căn bệnh trên và chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt phát ban nghi sởi.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện tốt. Trong tháng 4, toàn tỉnh đã tư vấn việc làm cho 2.165 lượt người, giới thiệu và cung ứng 37 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, cung ứng xuất khẩu 8 lao động, tổ chức 3 Phiên giao dịch việc làm tại Sàn giao dịch việc làm.

Có khoảng 127.000 lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh trong tháng 4; trong đó, khách quốc tế 5.600 lượt và khách nội địa 121.400 lượt. Doanh thu du lịch trong 4 tháng đầu năm đạt 58 tỷ đồng.

Trong tháng 4, công tác dân tộc và triển khai chính sách dân tộc tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư phát triển kinh tế. Đặc biệt, UBND tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể thực hiện các chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer được đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

### **\*Thanh tra**

Trong tháng 4, toàn tỉnh đã triển khai 109 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 386 tổ chức và cá nhân; qua đó phát hiện và xử phạt theo quy định 67 trường hợp vi phạm (chủ yếu là các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; kinh doanh hàng giả, thuốc thú y ngoài danh mục...)

Toàn tỉnh tiếp 224 lượt công dân, tiếp nhận 10 đơn khiếu nại và 2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, qua đó đã giải quyết 6 vụ khiếu nại và 2 vụ tố cáo; tiếp nhận 401 vụ hòa giải và đã hòa giải thành 338 vụ, đạt 84%.

### **\*Quốc phòng - An ninh**

Trong tháng 4, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ phạm pháp hình sự (tăng 3 vụ so tháng trước), đã đấu tranh làm rõ 25 vụ, bắt và xử lý 32 đối tượng; xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông (tăng 10 vụ so tháng trước), làm chết 10 người (tăng 3 người) và bị thương 17 người (tăng 12 người).

Lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội biên phòng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, trong đó đã mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm (đợt 2-2019). Theo đó, tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.□

## Mot so sö kien noi bat cua Soc Trang thang 4-2019

### Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào Khmer Nam bộ, chiều ngày 6-4, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trường Bồ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, dâng hương tại Chùa Khleang (TP.Sóc Trăng), thăm gia đình cán bộ hưu trí Khmer tiêu biểu của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của các vị sư sãi, đồng bào Khmer. Đặc biệt, trong thời gian qua các vị sư sãi và đồng bào Khmer luôn tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và

chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương. Riêng Trường Bồ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ đã đào tạo nguồn cán bộ Khmer có trình độ, tư tưởng chính trị vững vàng cho các tỉnh trong khu vực.

Thủ tướng mong rằng, các chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer, đồng bào Khmer và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục, sản xuất; xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, đoàn kết, gắn bó trong nội bộ và đoàn kết dân tộc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân

chủ, văn minh". Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa cho đồng bào Khmer, nhất là ở những vùng khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ Trường Bồ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ ngày càng phát triển tốt.

Ngày này, Thủ tướng

Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh tặng nhiều phần quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trường Bồ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ và Trung tâm Y tế TX.Vĩnh Châu; trồng cây lưu niệm tại Trường Bồ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ.

## **Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

Ngày 6-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh Sóc Trăng. Cùng dự buổi làm việc còn có Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đã trao đổi với tỉnh về các dự án giao thông; công tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội,

phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương cũng đề nghị tỉnh quan tâm đến công tác quy hoạch đất đai phục vụ cho định hướng phát triển trong thời gian tới, phát triển điện gió và năng lượng tái tạo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng trong 3 tháng đầu năm 2019, cũng như việc thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và các chính sách an sinh xã hội trong



vùng đồng bào Khmer. Thủ tướng yêu cầu, trong định hướng phát triển thời gian tới, Sóc Trăng cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; quan

tâm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác quản lý xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, Sóc Trăng phải tự lực vươn lên, chủ động, sáng tạo, tạo sức đột phá để phát triển mạnh mẽ và bền vững.

## **Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra long trọng**

Sáng ngày 26-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Sóc Trăng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019) và kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2019).

Diễn văn chính tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng Nguyễn Văn Quận nhấn mạnh: Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta; hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất

nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hòa cùng khí thế cách mạng hào hùng của cả nước, các lực lượng vũ trang, chính trị, binh vận của tỉnh và thị xã đã anh dũng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng thị xã, giành chính quyền về tay nhân dân. 44 năm sau ngày giải phóng, tuy có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn nêu cao truyền thống đoàn kết,

ý chí tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phát huy nội lực, quyết tâm phấn đấu triển

khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ thành phố năm 2019.

Ngày này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 4 cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và 5 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 - 2018.

**Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  
Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc tết  
Chôl Chnăm Thmây năm 2019**

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019, ngày 5-4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị sư sãi tiêu biểu tại chùa Buôl Prés Phek (chùa Bốn Mặt), xã Phú Tân (Châu Thành).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những hoạt động

của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại Sóc Trăng trong công tác phối hợp, thực hiện xã hội hóa giáo dục và từ thiện xã hội. Đặc biệt, các vị chức sắc, sư sãi đã thực hành tốt vai trò Phật sự của mình, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào Khmer. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên đầu tư nhiều chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong

đó có đồng bào Khmer; qua góp phần giúp cho đời sống đồng bào Khmer ngày càng phát triển về mọi mặt. Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân Khmer tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nêu cao tinh thần tự lực, tự

cường, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đến xã Thuận Hòa (Châu Thành) tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng cho hộ Khmer nghèo.

## **Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2019 vui tươi, đầm ấm**

Trong 3 ngày từ 14 - 16/4/2019, đồng bào Khmer Sóc Trăng đã rộn ràng đón năm mới Chôl Chnăm Thmây với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc.

Là tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào Khmer, do đó công tác chăm lo, hỗ trợ đồng bào đón Tết luôn được tỉnh quan tâm chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo tất cả đồng bào Khmer đều đón tết vui tươi, an lành, hạnh phúc. Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và

các địa phương trong tỉnh đã tổ chức họp mặt thân mật sư sãi, cán bộ chủ chốt người Khmer; tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà chúc mừng 92 ngôi chùa Khmer và hàng trăm hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo trong tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm hỗ trợ các địa phương, các chùa Khmer tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong các ngày Tết cổ truyền đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào Khmer. Qua đó, góp

phần tạo động lực để đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nỗ lực phấn đấu trong công tác, lao động, sản xuất, học tập;

tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc..., góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

## **Hơn 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước**

Sáng ngày 12-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Năm qua, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các ngành, các địa phương đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị vững mạnh; các chính sách an sinh xã

hội được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, công tác biểu dương, khen thưởng gương điển hình “người tốt, việc tốt” được thực hiện kịp thời đã góp phần cổ vũ, động viên, tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong xã hội.

Tại hội nghị, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bút phá” và phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dịp này, có trên 90 tập thể, cá nhân

được truy tặng, trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc,

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

## **Lễ hội Nghinh Ông đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia**

Ngày 25-4, tại thị trấn Trần Đề, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Trần Đề tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Nghinh Ông” huyện Trần Đề. Đây là một sự kiện văn hóa quan trọng đối với chính quyền và người dân địa phương.

Đây là một trong những lễ hội đặc sắc có từ lâu đời và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, đó là tục thờ cúng cá Ông (cá voi) của ngư dân vùng biển, cầu mong trời yên biển lặng, ngư dân may mắn làm ăn phát đạt, bình an. Kế thừa và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hàng năm, lễ hội được tổ chức vào ngày 21-3 âm

lich và đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa dân gian không thể thiếu trong đời sống của người dân làng cá Kinh Ba của huyện Trần Đề. Việc Lễ hội Nghinh Ông huyện Trần Đề được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm tự hào của nhân dân huyện Trần Đề, của nhân dân trong tỉnh, mà còn góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự phong phú, đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để bạn bè trong nước và quốc tế hiểu biết nhiều hơn, sâu rộng hơn về những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất cảng biển Trần Đề nói riêng và vùng đất Sóc Trăng nói chung. □

# **NỖNH HỒÔNG**

## **CONG TAC TUYEN TRUYEN THANG 5-2019**

***Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định một số nội dung trọng tâm để cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền trong tháng 5-2019 như sau:***

1. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019 của cả nước, của tỉnh và địa phương.

2. Tuyên truyền về điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Chuyến thăm Trung Quốc và dự diễn đàn “*Vành đai và Con đường*” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

4. Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước như: 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 60 năm ngày mở đường Hồ Chí

Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Đặc biệt, tuyên truyền 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

5. Tuyên truyền kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 9, khóa XI) về “*Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*”.

6. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, cải cách hành chính; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất. □

# TIN TRONG NƯỚC

## MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN QUAN TRỌNG TRONG THÁNG 5-2019

### **1. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)**

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân

tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”;

đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

## **2. Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)**

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh

niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh Tây Bắc cùng cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.

## **3. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn**

Theo Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27/3/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu:

- Tuyên truyền sâu rộng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng



miền Nam, thống nhất đất nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của bộ đội “Cụ Hồ”, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước năm 2019.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với

các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

***\*Nội dung tuyên truyền, giáo dục:***

- Thứ nhất, tuyên truyền về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy trong việc thiết lập phòng tuyến ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và

Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta.

- *Thứ hai*, tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hũu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là của bộ đội Trường Sơn.

- *Thứ ba*, tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

- *Thứ tư*, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành và địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam.

## MỘT SỐ VỤ VIỆC GÂY BỨC XÚC TRONG DƯ LUẬN XÃ HỘI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

### 1. Vụ việc xảy ra ở chùa Ba Vàng (TP.Ứng Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Trong thời gian dài vừa qua, dưới chiêu bài “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”,

“giải nghiệp tiền kiếp” của một số cá nhân ở chùa Ba Vàng núp dưới danh nghĩa chức sắc, Phật tử, ngang nhiên tổ chức các hoạt động truyền bá một số quan điểm

lệch lạc, gieo rắc sự sợ hãi trong cộng đồng. Họ đã khai thác tâm lý bi quan, lo lắng, thậm chí là sự sợ hãi của một số người dân gặp bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống và công việc mưu sinh, muốn tìm đến cửa Phật để cầu an; những người này đã dựng lên cái gọi là “nợ vong” tiền kiếp, người “nợ vong” phải “trả nợ” nếu muốn yên ổn, còn không sẽ bị “vong” đeo đuổi trả thù,... Điều khiến dư luận quan tâm hơn là các hoạt động như: rao giảng một số luận điểm phi lý, đi ngược lại giáo lý Phật pháp, “thỉnh vong báo oán”, “giải nghiệp tiền kiếp” ở chùa Ba Vàng; nhà chùa sẵn sàng nhận tiền cúng dường, hoặc phải “giải nghiệp” bằng tiền với hình thức công đức bằng tiền mặt hoặc làm công quả - lao động cho nhà chùa... không phải mới phát sinh, mà đã xảy ra từ nhiều năm nay và nhận được sự ủng hộ, tiếp tay rất tích cực của một số cá nhân chức sắc tôn giáo, nhất là vị sư trụ trì chùa Ba Vàng - *Đại*

*đức Thích Trúc Thái Minh.* Trước sự việc trên, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vào cuộc và đưa ra các kết luận, hình thức xử lý, răn đe, kỷ luật bước đầu có phần nghiêm khắc đối với các vi phạm và quy kết trách nhiệm và tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với trụ trì chùa Ba Vàng. Giáo hội cũng yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối Đại tăng (là hình thức kỷ luật nặng, chỉ sau việc trục xuất Tăng Ni khỏi Giáo hội).

Qua vụ việc tại chùa Ba Vàng lại một lần nữa cảnh báo cho chúng ta thấy thực trạng của việc lợi dụng núp bóng trong các hoạt động nghi lễ của Phật giáo truyền thống để trục lợi, hành nghề mê tín dị đoan đang diễn ra ở nhiều địa phương có đền, chùa, công trình thờ tự, khu du lịch tâm linh... nổi cộm

là tình trạng cúng lễ “dâng sao, giải hạn”... năm nào cũng diễn ra, thậm chí diễn ra ngang nhiên, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, gây cản trở giao thông... và bị dư luận phê phán. Tuy nhiên, tình trạng đó không có chuyển biến, giảm bớt, thậm chí cứ năm sau rầm rộ, hoành tráng hơn năm trước nhưng vẫn không bị các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các cơ quan chức năng nào nhắc nhở và dẹp bỏ. Đã đến lúc một số hoạt động mê tín dị đoan núp bóng của Phật cần phải được giải quyết triệt để. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng lập chốt thu tiền ở một số ngôi chùa là di sản của ông cha để lại, hay trào lưu xây chùa hoành tráng, hào nhoáng, đại “kỷ lục”, vô đối... không phải là những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc. Cần công khai, minh bạch và tuân thủ quy định tài chính về việc quản lý tiền, vật chất của Phật tử thập phương tiến cúng, công

đúc ở các chùa.

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để vu cáo, xuyên tạc sự thật (có nhiều suy diễn, bình luận xuyên tạc ác ý qua ý kiến của nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ). Sắp tới, vụ việc ở chùa Ba Vàng tiếp tục được dư luận quan tâm, theo dõi, nhất là dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesack Liên hợp quốc (ICDV) lần thứ 16 năm 2019 (tháng 5-2019). Theo đó, các thế lực phản động, thù địch, bất mãn tiếp tục lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo nhằm hạ thấp vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực tôn giáo, hoạt động tôn giáo nói chung, từ đó sẽ hướng dư luận sang các lĩnh vực khác trong đời sống văn hóa, tinh thần, niềm tin tôn giáo cũng như lĩnh vực tư tưởng, chính trị, xã hội. Vì vậy, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí

cần thận trọng trong thông tin, đảm bảo tính chính xác, khách quan, toàn diện về vụ việc; không đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip mang tính chất suy diễn một chiều, thiếu tính khoa học và căn cứ thực tiễn, nhất là các bài viết có nội dung gây chia rẽ, mất đoàn kết hay quy chụp, nhìn nhận, đánh giá không đúng, chưa đúng đối với công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo; kiểm soát tốt bình luận của độc giả trên các báo điện tử có liên quan đến bài viết phản ánh về chùa Ba Vàng; không để xảy ra tình trạng lợi dụng báo chí làm diễn đàn để kích động, bài xích Phật giáo, gây mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn xã hội, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

## **2. Các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em**

Thời gian qua, mặc dù đã được các lực lượng chức năng, các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp

tăng cường công tác phối hợp trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế và đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng, phức tạp ở nhiều địa phương mà dư luận xã hội quan tâm và các cơ quan thông tấn, báo chí theo dõi sát sao, đăng tải đậm nét, như: vụ học sinh 10 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội; vụ hiếp dâm tập thể bạn học lớp 10 ở Quảng Trị; các vụ bố đẻ hiếp dâm con gái 10 tuổi, 14 tuổi ở Long An và Bắc Giang; các vụ nhóm học sinh THCS đánh bạn ở Hưng Yên, Nghệ An; vụ cô giáo đánh nhiều học sinh THCS ở Bà Rịa - Vũng Tàu... đang gây hoang mang trong dư luận và bức xúc, phần nộ trong xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng bạo lực

học đường, xâm hại tình dục trẻ em, ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các đoàn thể, các cơ quan chức năng tăng cường và làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em theo đúng quy định của pháp luật; các cơ quan báo chí đưa thông tin phải đảm bảo tính trung thực, định hướng tốt cho dư luận xã hội, đưa thông tin đúng bản chất vụ việc, không làm phức tạp thêm tình hình...

Để không xảy ra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Thúc đẩy việc phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em trên toàn quốc bao gồm cả việc hoàn thiện chính sách,

luật pháp; các loại hình dịch vụ và mạng lưới tổ chức, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và hậu quả của nó.

- Các cơ quan chức năng cần chủ động xác minh, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, kết hợp với công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh và vận động nhân dân tố giác kịp thời các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đối với người phạm tội cần xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật, kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm. □

# HOẠT ĐỘNG NỘI NGOẠI THÔNG TIN THE GIỚI

## KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VƯƠNG QUỐC MARỐC, CỘNG HÒA PHÁP, NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI LẦN THỨ 140 CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Vương quốc Maroc, Cộng hòa Pháp, Nghị viện châu Âu và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 140 (IPU 140) từ ngày 28/3 - 8/4/2019. Trong khuôn khổ các chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có gần 50 hoạt động, với các cuộc hội kiến, hội đàm cấp cao với các nhà lãnh đạo Nghị viện, lãnh đạo Chính phủ của Maroc, Pháp, Bỉ, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Qatar.

- **Tại Maroc:** Hai bên chia sẻ quyết tâm trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước; tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao. Các nhà lãnh đạo hai bên nhất trí cho rằng, Việt Nam coi Maroc là cửa ngõ vào Bắc Phi và châu Phi. Một số bộ, ngành và địa phương, gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và TP.Đà Nẵng đã ký kết các văn kiện hợp tác, thiết lập quan hệ kết

nghĩa với các bộ, ngành, địa phương của Maroc.

- **Tại Pháp:** Hai bên thống nhất đánh giá mối quan hệ hai nước đang phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương...; nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương và hợp tác nghị viện trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo Pháp khẳng định ủng hộ việc sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết các các vấn đề trong khu vực và thế giới trên nguyên tắc hòa bình, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 15 doanh nghiệp hàng đầu của nước Pháp, cùng một số nghị sĩ của Thượng viện, Hạ viện Pháp để đối thoại về những

chính sách, định hướng phát triển kinh tế, thương mại hai nước; gặp gỡ gần 700 kiều bào đang sinh sống ở Pháp nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ thành lập Hội Người Việt Nam tại Pháp; dự phát biểu tại Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 11; chứng kiến các cuộc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhiều địa phương hai bên.

- **Với Nghị viện châu Âu (EP), Ủy ban châu Âu (EC) và Bỉ:** Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở, thực chất về các nội dung liên quan đến EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư. Tuy còn một số khác biệt giữa hai bên, song các nhà lãnh đạo EP, EC và Nghị viện Bỉ đều khẳng định sẽ làm hết sức mình để hai Hiệp định này sớm được ký kết, phê chuẩn ngay sau khi EP bắt đầu nhiệm kỳ mới.

- **Tại Thủ đô Doha, Qatar, Chủ tịch Quốc hội tham dự Đại hội đồng IPU-140:** Chủ tịch Quốc hội đã



có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung với chủ đề “*Nghị viện là nền tảng để tăng cường giáo dục vì hòa bình, an ninh và pháp quyền*”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá rất cao vai trò của IPU, các chủ trương, nghị quyết của IPU khuyến nghị cho các nghị viện thành viên triển khai rất thành công; nêu nhiều vấn đề trong đó có liên hệ tại Việt Nam; kiến nghị các vấn đề lớn để củng cố môi trường hòa bình, phát triển, được các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao.

Bên lề Đại hội đồng IPU-140, Chủ tịch Quốc hội có các cuộc hội kiến, tiếp xúc

song phương với Chủ tịch IPU, Tổng Thư ký IPU, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Chủ tịch Quốc hội Xri Lanka, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia, Chủ tịch Quốc hội Iran, Chủ tịch Hạ viện Cazacxtan, Chủ tịch Quốc hội Gruzia; tiếp Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc... để trao đổi quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước cũng như quan hệ giữa Việt Nam và các nước. Chủ tịch Quốc hội các nước đều khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Quốc hội Việt Nam để từ đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

## **KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC RUMANI VÀ CỘNG HÒA SÉC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC**

### ***\*Kết quả chuyến thăm Rumani***

Nhận lời mời của Thủ tướng Rumani Viorica Dancila, Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Rumani từ ngày 14 - 16/4/2019.

Hai bên ký *Tuyên bố chung* gồm 15 điểm, trong

đó có một số nội dung chủ yếu sau:

- Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhấn mạnh Việt Nam và Rumani là đối tác quan trọng của nhau. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên cơ sở những thành tựu quan hệ đạt được thời gian qua, đồng thời nỗ lực thúc đẩy mở rộng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng. Hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950 - 2020).

- Thủ tướng V.Dancila khẳng định trong thời gian lãnh đạo EU Rumani sẽ có những hành động cần thiết để thúc đẩy việc ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); tạo động lực thúc đẩy, làm sâu sắc

quan hệ giữa Việt Nam và EU nói chung và quan hệ Việt Nam và Rumani nói riêng.

- Hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức khóa họp lần thứ 16 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Rumani trong năm 2019 nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa và dịch vụ hai bên cùng có lợi, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, thủy sản, máy móc và thiết bị điện và điện tử, dược phẩm, máy móc và thiết bị ngành nông nghiệp, xây dựng và dầu khí, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, thiết bị, phụ tùng cho ngành đường sắt.

- Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tham vấn và hợp tác hiệu quả tại các tổ chức và diễn đàn đa phương; cam kết duy trì hòa bình, ổn định cũng như an ninh quốc tế vì lợi ích của tất cả các dân tộc. Hai Thủ tướng đã chia sẻ quan điểm về các thách thức toàn cầu và khu vực hiện nay đồng thời nhấn mạnh ủng hộ

việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

- Hai bên bày tỏ hài lòng với kết quả chuyến thăm chính thức Rumania của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực...

### ***\*Kết quả chuyến thăm Cộng hòa Séc***

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 16 - 17/4/2019.

Hai bên ký *Tuyên bố chung* gồm 13 điểm, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

- Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền

thống và những bước phát triển tích cực trong hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950 - 2020); đồng thời, duy trì và tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao cũng như trao đổi giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước...

- Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Séc trong khai thác tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước... Phía Cộng hòa Séc khẳng định ủng hộ sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)...

- Hai Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc mở đường bay thẳng giữa hai nước và đánh giá cao những nỗ lực của hai bên nhằm sớm khai trương đường bay thẳng

như dự kiến. Việc sớm ký Thỏa thuận toàn diện về vận tải hàng không giữa ASEAN và EU cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các hãng hàng không và hành khách hai bên.

- Hai bên sẽ phối hợp và hợp tác chặt chẽ hơn nữa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM). Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy an

nhinh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế...

- Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc...

## **KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM CỦA THỦ TƯỚNG HÀ LAN MARK RUTTE**

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam ngày 9/4/2019.

Hai bên đã ký Tuyên bố chung gồm 11 điểm, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

- Hai bên hoan nghênh những bước phát triển liên tục trong thời gian qua của quan hệ Việt Nam - Hà Lan trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, hợp tác phát triển, giao thông vận tải, hậu cần, nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đến

giáo dục - đào tạo và trao đổi văn hóa. Nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác song phương đối với cả hai nước, hai bên quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hà Lan lên Đối tác toàn diện nhằm khai thác tốt các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và năng động trên tất cả các mặt trong thời gian tới.

- Hai bên khẳng định Đối tác chiến lược giữa hai nước về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước cùng Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực đã và đang phát huy hiệu quả và sẽ tiếp tục là những trụ cột của Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan...; nhất trí hợp tác trong việc điều phối và thực hiện Nghị quyết 120, xây dựng Quỹ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long và chống sạt lở đất. Hai bên hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ các chương trình hỗ trợ, hợp tác khác, trong đó có việc phối hợp tìm giải pháp

phòng chống sạt lở bờ biển tại Hội An, Quảng Nam và chống ngập tại TP. Hồ Chí Minh. Hai bên bày tỏ sự ủng hộ chính trị đối với Ủy ban Thích ứng toàn cầu.

- Hai bên hài lòng về hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian qua; hoan nghênh việc kết nối hợp tác và tăng cường giao lưu giữa Hà Nội với Amsterdam, giữa TP. Hồ Chí Minh với Rotterdam cũng như giữa các thành phố, địa phương khác của hai nước. Hai Thủ tướng hoan nghênh các hoạt động trao đổi và giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước, trong đó đánh giá cao các sự kiện tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan trong năm 2018 vừa qua...

- Hai bên nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề quốc tế và khu vực và bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng cường hợp tác đa phương hiệu quả, tôn

trọng luật pháp quốc tế, tự do hóa thương mại; bày tỏ cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có việc thúc đẩy vai trò của Liên hợp quốc vì hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển bền vững và thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu... Hai bên cũng bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp

tác song phương, thông qua trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...

## **KẾT QUẢ SƠ BỘ CUỘC BẦU CỬ HẠ VIỆN THÁI LAN**

Ngày 24-3-2019, Thái Lan tổ chức cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện. Trong cuộc bầu cử này, cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 hạ nghị sĩ, trong đó 350 nghị sĩ ứng cử theo danh sách cá nhân và 150 nghị sĩ theo danh sách của các đảng (Thượng viện gồm 250 ghế sẽ do chính quyền đương nhiệm chỉ định. Thủ tướng mới sẽ do quốc hội (thượng viện và hạ viện) bầu chọn.

Cuộc bầu cử lần này có khoảng 51,4 triệu cử tri Thái Lan đủ điều kiện tham gia

cuộc tổng tuyển cử, trong đó ước tính khoảng 7,3 triệu người lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Tham gia tranh cử có 80 đảng, nhưng trong thực tế chỉ là cuộc đua của 5 đảng lớn, bao gồm: Đảng Palang Pracharath (Quyền lực nhà nước nhân dân) của Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-ocha; đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) có liên hệ với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra; đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva; đảng Tương lai mới (Future Toward); đảng

Bhumjaithai.

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) công bố ngày 28-3-2019, với 100% phiếu bầu được kiểm, đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP) giành được hơn 8,4 triệu phiếu bầu; đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đứng thứ hai với hơn 7,9 triệu phiếu; đảng Hướng tới tương lai (FFP) được hơn 6,2 triệu phiếu; đảng Dân chủ 3,9 triệu phiếu; đảng Tự hào nước Thái (BJT) 3,7 triệu phiếu. Với kết quả này, đảng PPRP ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-ocha giành nhiều phiếu bầu nhất, đảng Pheu Thai đứng thứ hai.

Sau cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan gặp nhiều rắc rối trong việc có được sự công nhận quốc tế và tính hợp pháp, nhất là vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Mỹ. Sự trì hoãn bầu cử của Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự Thái Lan (NCPO) cầm quyền trong những năm

qua khiến dư luận và các đảng chính trị ở Thái Lan rất thất vọng. Vì vậy, cuộc bầu cử Hạ viện ở Thái Lan lần này đã phần nào đáp ứng sự mong đợi chung của tất cả các cử tri Thái Lan về sự ổn định của đất nước.

Ngay sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha chúc mừng Thái Lan đã tổ chức Tổng tuyển cử thành công với đồng đảo cử tri đi bầu; cho rằng với sự kiện chính trị quan trọng này, Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ổn định và thịnh vượng, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2019, tiếp tục phát huy vị thế và vai trò quốc tế. Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Thái Lan để củng cố và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. □

# VAN BAN MÔI

*Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT, ngày 18-3-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thông tư 03 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25-1-2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28-2-2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Thông tư gồm 2 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3-5-2019.*

## **\*Một số nội dung chủ yếu của Thông tư**

Năm 2019, Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia có một số điểm mới như sau:

1. Nội dung thi được mở rộng ra toàn chương trình học cấp THPT, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 12.

2. Thí sinh tự do, thí sinh học chương trình giáo dục từ xa được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số Điểm

thi do Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định thay vì thi riêng như năm 2018.

3. Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận; đổi mới thành phần ban chấm thi trắc nghiệm (trước đây là Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm), cụ thể gồm các bộ phận: Trưởng ban, Phó trưởng ban, các tổ chuyên môn như tổ thư ký, tổ chấm bài thi và tổ giám sát.



4. Quy trình ra đề thi cũng được sửa đổi như sau:

- Soạn thảo đề thi, thẩm định, tinh chỉnh: Căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi Tổ ra đề thi có trách nhiệm soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi (chính thức và dự bị) cho một bài thi/môn thi. Việc soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy chế.

- Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GD-ĐT là nguồn tham khảo quan trọng để soạn thảo đề thi theo quy trình sau:

+ Chủ tịch Hội đồng ra đề thi giao cho một thư ký vòng trong của Hội đồng dùng phần mềm chuyên dụng rút ngẫu nhiên các câu hỏi thi trắc nghiệm từ Ngân hàng câu hỏi thi và chuyển cho các Trưởng

môn đề thi.

+ Trưởng môn đề thi của từng môn thi phân công các thành viên trong Tổ ra đề thi thẩm định từng câu hỏi thi trắc nghiệm.

+ Tổ ra đề thi làm việc chung, lần lượt tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổ hợp thành đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định tại Điều 15 của Quy chế này; sau khi tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các đề thi và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi.

+ Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản khác nhau.

+ Tổ ra đề thi rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi và ký tên vào từng phiên bản của đề thi.

Ngoài ra, điểm xét tốt nghiệp cũng được tính theo công thức mới kể cả chương trình giáo dục THPT và giáo dục từ xa...□

# HỌC BÁC ĐỂ LÀM NHỮNG VIỆC CÓ LỢI CHO DÂN, CHO NƯỚC

## TÔ NÀI NÀO



*Không quản ngại khó khăn, luôn tận tâm, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc, đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mỹ Xuyên, là một trong những tấm gương cán bộ Đoàn tiêu biểu trong học và làm theo Bác thực hiện nhiều phong trào hành động hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cộng đồng.*

### \*Cô cán bộ đoàn nhiệt huyết

Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và năng động, đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Cẩm Hồng - cô Bí thư Huyện Đoàn Mỹ Xuyên. Lớn lên trong gia đình có nền tảng kinh doanh và có điều kiện kinh tế, Cẩm Hồng đã được Mẹ hướng phải theo nghề kinh doanh của gia đình. Thế nhưng, ngay khi còn học phổ thông, Cẩm Hồng đã bị lôi cuốn bởi các phong trào tình nguyện của Đoàn thanh niên.

Năm 2005, sau khi tốt

ngiệp trung học phổ thông, Cẩm Hồng quyết tâm đồng hành cùng phong trào Đoàn khi nhận nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên. Năm 2010, Cẩm Hồng nhận nhiệm vụ Bí thư Xã Đoàn Thạnh Phú; năm 2012 là Phó bí thư Huyện Đoàn Mỹ Xuyên; năm 2017 cho đến nay là Bí thư Huyện Đoàn Mỹ Xuyên. Được sự đồng hành của Cha và từng bước là sự thấu hiểu của Mẹ, 14 năm qua, cô bé Cẩm Hồng ngày nào đã có những ngày tháng sống trọn vẹn với đam mê, nhiệt huyết

cùng phong trào Đoàn.

Có một bộ sưu tập các thành tích đáng mơ ước với những ai là cán bộ Đoàn, Cẩm Hồng vinh dự nhận: Bằng khen Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giải thưởng Lý Tự Trọng - giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn và nhiều giấy khen, bằng khen cấp tỉnh, cấp huyện,... Nhưng với Cẩm Hồng, phần thưởng lớn nhất dành cho mình là sự tin tưởng của lãnh đạo; sự đồng lòng, chung tay của Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành Huyện Đoàn; sự gắn kết của từng cơ sở đoàn và đoàn viên huyện nhà để tạo nên những phong trào tình nguyện có ý nghĩa thiết thực cho tuổi trẻ Mỹ Xuyên và cho người dân.

### **\*Các phong trào hành động**

Đảm nhận cương vị thủ lĩnh thanh niên đứng vào lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cẩm Hồng luôn trăn trở suy nghĩ: “Làm sao để thanh niên hăng hái hưởng ứng và thực

hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác? Làm thế nào để tập hợp, phát huy sức trẻ thanh niên, đóng góp trí tuệ xây dựng huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới?”. Với nhiều cuộc đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của các cấp bộ đoàn và sự nhất trí của BTV Huyện Đoàn, Cẩm Hồng và các đồng chí của mình bắt tay vào xây dựng một chương trình hành động phù hợp cho các hoạt động của tuổi trẻ Mỹ Xuyên.

*Thứ nhất*, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; truyền thống cách mạng; học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với yêu cầu đặt ra của công tác tuyên truyền, giáo dục là phải luôn đổi mới, phong phú, sâu sắc và gắn với thực tiễn cụ thể.

Năm 2018, cùng với BTV Huyện Đoàn, Cẩm Hồng đã tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục có ý nghĩa thiết thực. Phải kể đến như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội đoàn các cấp;

tổ chức các hội nghị chuyên đề “Giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2020”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ĐVTN, kết quả được 26 cuộc, có 2.520 lượt cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia. Triển khai mô hình 15 ngày tiết kiệm mừng sinh nhật Bác với 21 công trình phần việc thanh niên thu hút trên 3.000 ĐVTN và học sinh tham gia, sau 15 ngày phát động các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã vận động tiết kiệm với số tiền 38,5 triệu đồng. Phát động trong cán bộ đoàn, ĐVTN của các cơ sở đoàn trực thuộc “Một ngày tiết kiệm đền ơn đáp nghĩa” và thành lập 3 đoàn đến thăm và trao tặng 30 phần quà (mỗi phần trị giá 400.000đ) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 xã Ngọc Tố, Ngọc Đông và Hòa Tú 2 nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tổ chức 13 cuộc hành quân về nguồn giáo dục truyền thống cách mạng tại các khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh, thu hút trên

600 ĐVTN tham gia; tổ chức 1 cuộc hành trình vì nghĩa tình Biên giới - Hải đảo tại tỉnh Cà Mau thu hút trên 40 cán bộ, ĐVTN tham gia,...

*Thứ hai*, tổ chức các phong trào tình nguyện, xung kích bảo vệ Tổ quốc, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được Cẩm Hồng chỉ đạo gắn với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện cùng các ấp, xã vượt khó, chung tay xây dựng nông thôn mới; tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với trò chơi lớn “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”; tổ chức giải bóng đá nữ thanh niên công nhân, dân tộc tôn giáo,... Theo đó, năm 2018, tuổi trẻ Mỹ Xuyên triển khai thực hiện 8 công trình thanh niên cấp huyện, trị giá 275 triệu, 23 công trình thanh niên cấp xã, trị giá hơn 239 triệu đồng; tổ chức ra quân 124 ngày thứ 7 tình nguyện và ngày chủ nhật xanh, trồng 20.200 cây xanh, phát hoang 15km đường giao thông nông thôn; xây mới 200m lộ đal nông thôn; phát

trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; mở 11 lớp phòng chống đuối nước và trại hè cho thiếu nhi; xây dựng 1 cầu nhân ái trị giá 45 triệu đồng tại ấp Hòa Phú xã Hòa Tú 2,...

Đặc biệt, đầu năm 2019, hưởng ứng trào lưu “Chanllenge For Change” tạm dịch “Thách thức để thay đổi” hay được các bạn trẻ gọi là “Thách thức dọn rác”, Cẩm Hồng đã nhanh chóng phát động tuổi trẻ huyện Mỹ Xuyên thực hiện phong trào “Thách thức để thay đổi”, cùng chung tay dọn rác các tuyến đường trên địa bàn. Với tinh thần sẵn sàng, nhiệt tình, xung kích, tình nguyện và ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng nói chung, môi trường tự nhiên nói riêng, ĐVTN các cơ sở đoàn của huyện Mỹ Xuyên đã nhiệt tình hưởng ứng trào lưu “Thách thức để thay đổi” của Cẩm Hồng phát động. Từ ngày 17-3 đến nay, hằng tuần, cứ mỗi buổi chiều, các nhóm ĐVTN Mỹ Xuyên lại tập trung dọn rác ở các tuyến đường của ấp Thạnh Lợi, ấp Đại Nghĩa Thắng, hay khu vực cầu Nhu Gia, cầu Chà Và,.... Hành động

đẹp của của ĐVTN Mỹ Xuyên ngày càng được lan tỏa nhiều hơn, mặc dù không băng rôn, khẩu hiệu, nhưng hành động đơn giản mà thiết thực của tuổi trẻ Mỹ Xuyên đã chuyển tải thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, hướng đến lối sống xanh, sống thân thiện với môi trường.

*Thứ ba*, bằng sức trẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm, Cẩm Hồng cùng với BTV Huyện Đoàn tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên, khởi nghiệp, lập nghiệp cho ĐVTN huyện nhà. Trong đó, đồng chí Bí thư Huyện đoàn chỉ đạo các tổ chức đoàn - Hội từ huyện đến cơ sở tổ chức các hoạt động khuyến khích thanh niên học tập, nâng cao trình độ, như: “*Học sinh 3 rèn luyện*”; Họa mặt sinh viên; Ngày hội “*Khi tôi 18*”..., qua đó góp phần động viên, khích lệ, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học sinh. Phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn công tác tư vấn nghề, việc làm cho 65 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi đoàn ấp. Thường xuyên cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng, việc

làm trong tỉnh đăng tải trên Fanpage Tuổi trẻ Mỹ Xuyên, qua đó có hơn 2.000 lượt tiếp cận. Kết quả đã tư vấn hướng nghiệp cho 2.018 ĐVTN và học sinh, giới thiệu việc làm cho 1.600 ĐVTN, đào tạo nghề cho 248 ĐVTN.

Khắc ghi lời Bác dạy: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?”, Cẩm Hồng nhận thức rõ, bản thân phải luôn xung kích, gương mẫu trong các phong trào hành động. Học Bác để rèn luyện tinh thần nhiệt huyết, bản lĩnh, thiết tha cống hiến, đồng thời “truyền lửa” đến lực lượng cán bộ đoàn và ĐVTN để ra sức thi đua đóng góp sức lực góp phần xây dựng quê hương.

### **\*Nhiều dự định ấp ủ**

Với phương châm hướng về cơ sở, Cẩm Hồng nhận thấy, đa số ĐVTN đều có tâm huyết, muốn cống hiến, khát khao làm giàu chính đáng,

nhưng cái khó là tập hợp lực lượng, xây dựng mô hình sản xuất, hỗ trợ vốn, chuyển giao công nghệ - khoa học kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm,...

Đồng thời, với sự phát triển của mạng xã hội và những tác động của các tệ nạn như hiện nay, vấn đề quan trọng đặt ra là giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, đặc biệt là lực lượng thanh niên dân tộc thiểu số và người có đạo. Thế nhưng, năng lực tập hợp thanh niên, năng lực tuyên truyền của cán bộ đoàn huyện Mỹ Xuyên hiện nay vẫn chưa đảm bảo thực hiện công tác này hiệu quả.

Cái khó nữa của phong trào Đoàn huyện Mỹ Xuyên là sự biến động liên tục của đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức các phong trào hành động của Đoàn.

Từ thực tiễn công tác đoàn, Cẩm Hồng mong muốn, cấp ủy Đảng cần quan tâm hơn nữa đến lực lượng cán bộ đoàn các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN thực hiện các phong trào hành động. Đặc biệt là phải giải quyết

“gốc rễ” của vấn đề là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn vững mạnh, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Muốn làm được việc đó, cần phải:

*Thứ nhất*, tăng cường trang bị kỹ năng, nghiệp vụ đoàn, lý luận chính trị cho đội ngũ Tổng phụ trách, Bí thư Đoàn các trường học. Vì thông qua đội ngũ này sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh hiểu sâu sắc về các phong trào tình nguyện của Đoàn khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường, từ đó hun đúc ở các em tinh thần được cống hiến vì cuộc sống cộng đồng và góp phần xây dựng một lực lượng nguồn, lực lượng kế thừa cán bộ đoàn cho huyện nhà.

*Thứ hai*, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Dân tộc - Tôn giáo, với các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tập hợp thanh niên người dân tộc thiểu số, người có đạo tham gia vào các phong trào hành động.

*Thứ ba*, quan tâm hỗ trợ vốn cho thanh niên lập thân, lập nghiệp gắn với chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giới thiệu việc làm, tìm đầu ra cho các sản phẩm, giúp ĐVTN an tâm lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng.

*Thứ tư*, tự bản thân của ĐVTN, cán bộ đoàn phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu tự học, tự rèn, luôn là lực lượng tích cực, sẵn sàng với tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đặc biệt, từng cán bộ đoàn phải luôn “giữ lửa” nhiệt huyết trong mình, phải sống có mục đích, có lý tưởng, hoài bão, ước mơ, khát vọng và có quyết tâm thực hiện những ý tưởng cao đẹp ấy.

Thấm thía những tình cảm chân thành của đồng chí Bí thư Huyện Đoàn Mỹ Xuyên - Huỳnh Thị Cẩm Hồng cho phong trào Đoàn, chúng tôi cảm thấy phấn khởi hơn vì dù ở thời điểm nào, những khó khăn nào thì chúng ta vẫn vững tin rằng Đảng ta sẽ mãi vững mạnh vì còn mãi những “lực lượng dự bị”, những bông hoa cán bộ Đoàn ngát hương, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước. □

Long Phú:

# LAN TỎA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG**

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU Long Phú

*Lan tỏa mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu bao trùm của Huyện ủy Long Phú khi tổ chức học và làm theo Bác trên tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Theo đó, mỗi cá nhân, tập thể cần phải phấn đấu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho đời sống xã hội, tạo sự chuyển hóa mạnh mẽ trong lời nói và hành động cụ thể hàng ngày, trở thành nguồn lực vô giá thúc đẩy sự phát triển của huyện nhà.*

Có thể nói, so với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nội dung rộng hơn, phong phú hơn, rõ ràng hơn và yêu cầu cũng cao hơn. Yêu cầu của Chỉ thị số 05 là cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ không lý thuyết, không

nói suông, không chung chung, hình thức và phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi một cán bộ, đảng viên. Việc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành với kết quả không cao



cũng được xem như là không nghiêm túc học tập và làm theo Bác và trong việc thực hiện là phải “nhìn thẳng” vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật.

### **\*Những cách làm thiết thực**

Trên cơ sở Chỉ thị của Bộ Chính trị; Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng hướng dẫn chi tiết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với Hướng dẫn cụ thể, Ban Tuyên giáo làm “đầu mối” tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề cụ thể các năm một cách thiết thực, sâu rộng cho tất cả cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác một cách cụ thể. Với 100% các chi bộ, đảng

bộ trực thuộc Huyện ủy và 2.785/2.842 đảng viên sau học tập đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch rèn luyện và cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt 98%, việc học tập Chỉ thị và các chuyên đề đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ huyện Long Phú.

Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Trong đó phải kể đến như: mở các điểm câu học tập trực tuyến, xem trực tiếp trên kênh truyền hình STV1, tổ chức học tập trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt dưới cờ ở các trường học,... Đồng thời, Ban Tuyên giáo phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện việc lồng ghép, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi

duỡng hằng năm cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp đã giải quyết được những vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; góp phần giúp cán bộ, đảng viên nâng cao được ý thức trong cuộc sống hằng ngày, tự chỉnh đốn lại tác phong, lễ lối trong sinh hoạt và trong công việc.

Các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể và các chi bộ đã chủ động, tích cực hơn trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao, bằng những việc làm, những mô hình thiết thực, cụ thể như: các chi bộ, các ban ngành, đoàn thể thi đua thực hành tiết kiệm về thời gian, văn phòng phẩm, điện, nước, kinh phí hoạt động; bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính thực hiện đúng quy

định, giao tiếp với nhân dân với thái độ niềm nở, tận tình và trả kết quả hồ sơ đúng thời gian quy định, từ đó tiết kiệm được thời gian của nhân dân, đã góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Long Phú có 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; 1 tập thể và 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen; có 17 tập thể và 77 cá nhân ở các xã, thị trấn được khen thưởng; có 3 tập thể và 14 cá nhân được biểu dương; có 32 tập thể và 43 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cấp huyện.

### **\*Một số hạn chế cần khắc phục**

Bên cạnh những kết quả quan trọng của việc học và làm theo Bác, Long Phú

nhận thấy vẫn đang tồn tại một số hạn chế cần quan tâm khắc phục.

*Thứ nhất*, vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc, chưa thấy được tính cấp bách, lâu dài trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn sự suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

*Thứ hai*, tinh thần, thái độ học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao nên việc xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với đăng ký chuẩn mực học tập và làm theo chưa cụ thể, chưa sát chức năng và nhiệm vụ của bản thân, nội dung còn mang tính khái quát.

*Thứ ba*, ở một số ít địa phương, đơn vị khi triển khai

viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hiện tượng sao chép, nội dung còn chung chung, dàn trải. Một số cấp ủy chưa sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch “làm theo”. Điều kiện, môi trường công tác ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị có sự khác biệt nên việc tổ chức thực hiện còn gặp khó khăn, thiếu tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thực hiện chưa cao.

### **\*Kinh nghiệm từ thực tiễn**

Với 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Long Phú xác định để đạt được mục tiêu lan tỏa tốt hơn nữa việc học và làm theo Bác, cần phải:

*Thứ nhất*, phải gắn chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự*

*suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”* và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Lựa chọn, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, gây bức xúc trong nhân dân.

*Thứ hai*, phải phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trên cả hai mặt “lãnh đạo, chỉ đạo” và “gương mẫu đi đầu”, tâm huyết, chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới tư duy, tầm nhìn, sáng tạo cách làm hiệu quả để thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Và, điểm quan trọng là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự nêu gương, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong tư duy và hành động.

*Thứ ba*, phải đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua trong các

tầng lớp nhân dân, dựa trên phương châm “*lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực*”, “*lấy cái đẹp, dẹp cái xấu*”. Vì thế, các cấp ủy đảng phải chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến với những nội dung sát thực tế có chất lượng, có tính bền vững và có sự lan tỏa rộng.

*Thứ tư*, phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hằng năm việc thực hiện Chỉ thị bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thường xuyên, kịp thời, sâu sắc.

Những cá nhân, tập thể, những mô hình hiệu quả trong việc học và làm theo Bác là “*viên gạch hồng*” để huyện Long Phú góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. □

*Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động:*

## THÊM VIỆC LÀM, THÊM THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

### THANH HIÊN

*Xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 3 năm qua, Sóc Trăng đặc biệt quan tâm thực hiện nhiều giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực đào tạo nghề kết hợp với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Qua đó, góp phần tích cực tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.*

### **\*Triển khai thuận lợi**

Giáo dục, đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, là nguồn lực trí tuệ trong nguồn lực phát triển của đất nước. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lồng ghép đưa nội dung, nhiệm vụ và chỉ tiêu đào tạo nghề

vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 2-8-2016 về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để làm cơ sở chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho cả giai đoạn và hằng năm để triển khai thực hiện. Nghị

quyết đã đề ra chỉ tiêu đào tạo nghề hằng năm cho 13.000 lao động; bình quân hằng năm giải quyết việc làm từ 23.000 - 25.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động từ 400 - 500 người và góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn dưới 3% vào năm 2020.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động của tỉnh trong 3 năm qua (2016 - 2018) được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi khi Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, chính sách dành cho giáo dục nghề nghiệp, như: chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú, hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT,... Cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tỉnh trong

việc triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có việc hoàn thành chỉ tiêu về giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo gắn với giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh.

Một thuận lợi khác cho công tác giáo dục nghề nghiệp trong những năm gần đây là khi hoạt động xuất khẩu lao động bắt đầu chú trọng khai thác thị trường cao cấp như Nhật Bản, Đài Loan,...; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm đến trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động khi tuyển dụng và có sự hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức đào tạo, tuyển dụng nguồn lao động. Trong khi đó, các nghề được đào tạo phần lớn đều đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu tuyển dụng của

doanh nghiệp nên đã tạo thuận lợi cho học viên tìm việc làm. Việc triển khai thực hiện đào tạo nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 đã giúp cho lao động nói chung và lao động nông thôn nói riêng nâng cao nhận thức, hiểu biết, có kỹ năng nghề nghiệp, có cơ hội tìm việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tăng hiệu suất và hiệu quả sử dụng lao động.

Đặc biệt, với việc chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đã giúp lao động nông thôn xác định nhu cầu bản thân, từ đó lựa chọn nghề cần học để có việc làm phù hợp. Đây cũng chính là yếu tố góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, của lao động nông thôn về đào tạo nghề và tạo việc làm, từ đó tích cực tham gia học nghề.

## **\*Kết quả khả quan**

Trên địa bàn tỉnh hiện có 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, bao gồm 2 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh. Ngoài ra, còn có 2 cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập có đăng ký chính thức và nhiều cơ sở dạy nghề theo phương thức cầm tay chỉ việc. Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hiện đang đào tạo 107 ngành nghề; trong đó, lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm 78 ngành, nghề, còn lại thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 629 cán bộ, công chức, viên chức quản lý và giáo viên giáo dục nghề nghiệp; trong đó, cán bộ, giáo viên tại các trường cao đẳng, trung cấp đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định.

Trong 3 năm qua, từ các nguồn lực khác nhau, công tác đào tạo nghề và

giải quyết việc làm đã được đầu tư tổng kinh phí gần 133 tỷ đồng. Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được đầu tư mua sắm và khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, máy móc, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhiều ngành, nghề. Tính đến nay, toàn tỉnh có 93 chương trình, giáo trình đào tạo nghề được phê duyệt; trong đó, nội dung và cấu trúc chương trình, giáo trình được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp áp dụng theo phương thức đào tạo mới, đào tạo theo năng lực và lấy người học làm trung tâm. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã tuyển sinh được 42.587 người, đạt 109% kế hoạch. Qua đào tạo có 40.594 người được tốt nghiệp, chiếm 95,3% tổng số tuyển sinh; trong đó, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề đạt 83,3%. Cùng với kết quả khả quan của công tác đào tạo nghề, công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cũng cho

thấy bức tranh tươi sáng. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 78.209 lao động, đạt 108% chỉ tiêu kế hoạch và xuất khẩu 1.252 lao động, đạt 100,2% kế hoạch.

Từ kết quả trên cho thấy, công tác đào tạo nghề tại các cơ sở nghề công lập đã phần nào đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đã có những bước đi đúng hướng, đáp ứng nhu cầu việc làm cho người lao động, góp phần tích cực trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Kết quả trên cũng là yếu tố góp phần tạo tiền đề quan trọng trong việc hình thành ý thức tích cực tham gia học nghề của người dân, qua đó góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. □



# ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

## MINH AN

*Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay Sóc Trăng đã có 32/80 xã đạt chuẩn NTM. Để phấn đấu trong năm 2019 có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM và mỗi huyện có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hiện tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.*

### **\*Phát huy kết quả đạt được**

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, sau 10 năm nỗ lực thực hiện, đến nay Sóc Trăng đã có 32 xã “về đích” NTM, chiếm 40% số xã toàn tỉnh (tỷ lệ này của bình quân khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là 5,3%); số xã còn lại đã đạt từ 11 - 17 tiêu chí. Cùng với đó, tỉnh đã có 2 đơn vị dự kiến đạt chuẩn huyện NTM trong năm nay là

huyện Mỹ Xuyên và TX.Ngã Năm. Sóc Trăng cũng là một trong những tỉnh hoàn thành quy hoạch NTM theo đúng tiến độ Trung ương giao và tính đến thời điểm hiện tại, có 100% xã đã đạt tiêu chí quy hoạch.

So với chặng đường 10 năm, kết quả đạt được tuy chưa phải là lớn, song có thể thấy được những giá trị mà chương trình mang lại là rất thiết thực, góp phần làm thay

đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong 3 năm gần đây, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%, trong đó hộ nghèo đồng bào Khmer giảm trên 4,5%, thu nhập bình quân hàng năm tăng 6,48 triệu đồng/người. Để phát triển hệ thống giao thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi diện mạo nông thôn, trong 3 năm qua, tỉnh đã triển khai xây dựng 554 công trình đường giao thông với tổng chiều dài 702,369 km, 114 cây cầu. Theo đó, nông thôn từng bước phát triển theo quy hoạch; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh và hiện đại, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch... đã cơ bản phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin thị trường, các dịch vụ xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Song song với phát triển hệ thống giao thông nông thôn, quá trình xây dựng nông

thôn mới, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng được tỉnh chú trọng đầu tư để phát triển về mọi mặt. Trong đó, đáng chú ý là tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM đã góp phần đưa giá trị sản phẩm trồng trọt và thủy sản đạt 170 triệu đồng/ha, tăng 30 triệu đồng so với năm 2015.

### **\*Trở ngại, thách thức**

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển và đổi mới đất nước, thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã huy động cả hệ thống chính trị cùng nhiều nguồn lực khác cùng tham gia thực hiện chương trình.

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, từ lúc triển khai đến nay, nhất là trong những năm gần đây, hệ thống chính trị từ huyện đến xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tranh thủ nhiều nguồn lực và coi trọng đảm bảo chất lượng

trong thực hiện xây dựng NTM. Đặc biệt, việc ban hành tiêu chí hộ văn hóa NTM, ấp văn hóa NTM đã hướng đến việc phát triển tinh thần cộng đồng, tự lực, chăm chỉ và hợp tác của người dân trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới bền vững tại địa phương.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, quá trình thực hiện, Chương trình xây dựng NTM đã gặp nhiều thách thức, trở ngại ít nhiều gây ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng thực hiện Chương trình. Đó là ở nhiều địa phương, công tác tuyên truyền chưa đảm bảo tạo được nhận thức sâu sắc trong đội ngũ cán bộ và người dân; trình độ, năng lực tổ chức thực hiện xây dựng NTM của một bộ phận cán bộ chỉ đạo, quản lý còn hạn chế, chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm cao. Trong khi đó, một bộ phận người dân còn thờ ơ, trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, chưa phát huy vai trò chủ thể, cùng chung sức, chung lòng xây dựng NTM. Ngoài ra,

việc đánh giá thực trạng, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí ở nhiều xã, cấp huyện chưa sát thực tế, ảnh hưởng nhiều đến việc xác định nội dung, công việc, lộ trình thực hiện; các nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nền nông nghiệp toàn diện, hiện đại; quy trình công nhận, quy định về thủ tục công nhận đạt chuẩn NTM nhiều hồ sơ, mỗi sở, ngành yêu cầu phải chứng minh đạt tiêu chí ngành quản lý bằng những hồ sơ rất phức tạp, gây khó khăn cho địa phương...

### **\*Đẩy nhanh tiến trình**

Để phấn đấu trong năm 2019 toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM; huyện Mỹ Xuyên và TX.Ngã Năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu huyện NTM, có 26 xã đạt 15 tiêu chí trở lên; các xã còn lại đạt 13 - 14 tiêu chí; có ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và mỗi huyện có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hiện tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, Ban Chỉ đạo sẽ triển khai một số giải pháp trọng tâm như: các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn cộng đồng dân cư, theo phương châm “lấy lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên, người có uy tín làm nòng cốt”; tập trung hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình xây dựng NTM; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư nâng cấp xây mới trường học, trạm y tế, nước sạch nông thôn. Duy trì phát triển các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng từng địa phương; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở theo yêu cầu đạt chuẩn NTM.

Riêng đối với sản xuất nông nghiệp, sẽ xây dựng từ 1 - 2 chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm; nghiên cứu, rà soát, đề xuất và công nhận ít nhất 1 sản phẩm theo Chương

trình mỗi xã 1 sản phẩm; vận dụng triển khai du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM; vận động nhân dân chú trọng xây dựng sản xuất tập trung gắn với hình thành tổ chức sản xuất, tích cực thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường; nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh hình thức hợp tác, liên kết sản xuất phát triển dịch vụ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cư dân nông thôn...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình phát triển nông thôn toàn diện về mọi mặt, nhằm đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới thực sự văn minh, tiến bộ. Vì vậy, việc tỉnh đã và đang tiếp tục nỗ lực để hướng tới đạt kết quả cao hơn là rất cần thiết. Thông qua những giải pháp phù hợp, cùng tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân, Sóc Trăng sẽ vượt qua được thách thức, sớm đạt được kết quả tốt đẹp như mong muốn. □

# CẦN THÊM NHỮNG NỖ LỰC ĐỂ CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

## HẢI HÀ

*Theo kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Sóc Trăng xếp thứ 45 trong 63 tỉnh, thành cả nước. Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện chỉ số PCI, nhưng với thứ hạng trên, Sóc Trăng nằm trong nhóm trung bình. Điều này cho thấy “cuộc đua” khá quyết liệt giữa các địa phương, từ đó đặt ra mục tiêu Sóc Trăng cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới.*

**X**ác định chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, trong năm 2018, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã tạo thuận lợi, thông thoáng

cho doanh nghiệp triển khai các dự án. Với những nỗ lực đó, trong năm 2018, lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đã gỡ gỡ, tiếp xúc 170 lượt nhà đầu tư, có 36 dự án được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 7 dự án so cùng kỳ), trong đó có nhiều dự án quan trọng, thuộc lĩnh vực điện gió và thương mại.

Yếu tố quan trọng nữa là lãnh đạo tỉnh năng động, luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Từ đó đã quan tâm chỉ đạo xây dựng các kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt, việc tổ chức các cuộc họp mặt và đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải đáp thắc mắc, khó khăn đã thể hiện quyết tâm nâng cao chỉ số PCI của lãnh đạo tỉnh. Theo kết quả xếp hạng PCI 2018, mặc dù Sóc Trăng có điểm số 61,82 (tăng 0,98 điểm, giảm 1 bậc so với năm 2017) nhưng trong các chỉ số thành phần, có chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh được cải thiện mạnh, xếp thứ 2 của cả nước, tăng 38 bậc so với năm 2017.

Cùng với kết quả trên, các chỉ số về tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh,

thiết chế pháp lý và an ninh trật tự là các chỉ số được đánh giá có sự cải thiện về mặt điểm số lần thứ hạng so với năm 2017. Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù các cấp chính quyền trong tỉnh đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, song trong quá trình thực hiện, tỉnh cũng còn gặp những tồn tại, hạn chế nhất định. Vì vậy, trong tổng số 10 chỉ số thành phần PCI, Sóc Trăng có 3 chỉ số giảm điểm và tụt hạng so với năm 2017 là gia nhập thị trường, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và chỉ số đào tạo lao động.

Để khắc phục những hạn chế cũng như khai thác lợi thế của tỉnh về môi trường đầu tư, kinh doanh, thể hiện sự năng động của địa phương, tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2019 - 2020. Theo kế hoạch này, có 4 nhóm giải

pháp được UBND tỉnh phân công các sở, ngành và các địa phương thực hiện gồm: tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số PCI; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp.

Hiện nay, việc cải thiện các chỉ số đạt thấp đang được các sở, ngành tỉnh quan tâm và đưa ra nhiều giải pháp. Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, để nâng cao chỉ số đào tạo lao động, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp sát với thị trường lao động; thường xuyên thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động của các doanh nghiệp để định hướng đào tạo nghề và cung ứng lao động theo

nhu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; đặc biệt, thông qua hoạt động sàn giao dịch việc làm và các phiên giao dịch việc làm lưu động để kết nối cung cầu lao động cho các doanh nghiệp. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm tại tỉnh.

Với những kế hoạch cụ thể cùng sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng, các địa phương, hy vọng rằng kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 của tỉnh sẽ được cải thiện mạnh mẽ hơn. Đạt được điều này, Sóc Trăng không chỉ tăng bậc mà còn vươn lên đứng trong nhóm xếp hạng khá, tốt hay rất tốt của cả nước, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp. □

# HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

**MỸ NGOC**

*Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm hệ thống pháp luật về hòa giải, nhất là pháp luật về hòa giải ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã. Trong đó, chú trọng tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt cao, kết quả hòa giải được người dân tin tưởng, chấp hành... Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.*

**T**rên cơ sở thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013 (có quy định về hòa giải tranh chấp đất đai) cùng các văn bản có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 708-CV/TU, ngày 18-6-2014 về *tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở*. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng,

chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và cụ thể hóa bằng các văn bản, chương trình, kế hoạch gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức



và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên và Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã.

Toàn tỉnh hiện có 791 Tổ hòa giải tại 775 ấp, khóm, với 4.331 hòa giải viên (trong đó, 929 là nữ; 3.152 dân tộc Kinh; 1.179 dân tộc khác). Các tổ hòa giải đều lựa chọn hòa giải viên theo đúng tiêu chuẩn quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, cơ cấu mỗi tổ hòa giải có ít nhất 1 nữ; đối với vùng đồng bào dân tộc có ít nhất 1 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số; khuyến khích các địa phương cơ cấu trưởng ban nhân dân khóm, ấp tham gia làm hòa giải viên. Bên cạnh đó, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được kiện toàn thường xuyên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hội đồng hòa

giải do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch hội đồng; các thành viên gồm đại diện Ủy ban MTTQ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban nhân dân ấp/khóm... Tùy vào trường hợp cụ thể, từng địa phương sẽ bố trí thêm thành viên hội đồng hòa giải là đại diện Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên...

Từ việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở, trong 4 năm qua (2014 - 2018), công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 20.138 vụ việc; trong đó, hòa giải thành 17.189 vụ việc (chiếm 85,4%), hòa giải không thành 2.710 vụ việc (chiếm 13,5%), chưa giải quyết xong 239 vụ việc. Trong đó, tranh chấp ở lĩnh vực đất đai 7.920 vụ, lĩnh vực hôn nhân và gia đình 8.204 vụ, còn lại tranh chấp các lĩnh

vực khác. Đối với hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã đã tiếp nhận 4.340 vụ việc, đã tổ chức hòa giải 4.297, chiếm 99%; trong đó, hòa giải thành 2.504, không thành 1.736 vụ, người tranh chấp tự nguyện rút đơn 57 vụ. Hiện tại, còn lại 43 vụ đang tiếp tục xác minh để hòa giải. Trong tổng số 1.736 vụ hòa giải không thành, đã tiếp tục gửi đơn yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục giải quyết 44 vụ và khởi kiện đến Tòa án nhân dân 1.472 vụ.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hòa giải vẫn đang còn nhiều hạn chế cần kịp thời tháo gỡ, khắc phục. Trong đó, đáng chú ý là sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động hòa giải ở một số nơi còn mang

tính hình thức, chưa chú trọng chiều sâu; đội ngũ làm công tác hòa giải thường xuyên biến động, kiến thức pháp luật của một số hòa giải viên còn hạn chế; một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế nên khiếu nại, khiếu kiện nhiều nơi.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở, thì rất cần có sự quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ hơn từ các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể. Bên cạnh việc tham gia các lớp tập huấn do các đơn vị chức năng tổ chức, thiết nghĩ bản thân mỗi người làm công tác hòa giải phải tự học hỏi nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức pháp luật về hòa giải và các lĩnh vực có liên quan, để từ đó góp phần cho công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng đạt kết quả khả quan và thực chất. □

# TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP THU NGÂN SÁCH

## QUỐC THIÊN

*Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên ngay từ đầu năm, Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách phù hợp với thực tế, nguồn thu và khả năng thu trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019.*

**Đ**ể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019, ngay từ đầu năm, các sở, ngành tỉnh đã tập trung hỗ trợ, giải quyết kịp thời những vướng mắc cho doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn về thuế, giúp doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện hiệu quả nghĩa vụ nộp thuế. Trong đó, đáng chú ý là tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh

nh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách Nhà nước. Với những nỗ lực này, thu ngân sách nhà nước của tỉnh trong quý I năm nay đạt khoảng 1.218 tỷ đồng, đạt gần 41% dự toán.

Theo Công văn số 478/UBND-TH về công tác thu ngân sách nhà nước 2019 được UBND tỉnh ban hành vào ngày 20-3, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn

Chuyện đã chỉ đạo nhiều sở, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15-10-2018 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý nợ thuế, phân loại nợ thuế để kiểm soát chặt chẽ nợ thuế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở địa phương đôn đốc thu nợ thuế để đảm bảo cân đối cho nhiệm vụ chi ngân sách theo cấp... Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung giải quyết nhanh thủ tục về đất đai; tham mưu thực hiện đúng các quy định về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp; chỉ đạo các bộ phận nghiệp

vụ phối hợp tốt với các cơ quan thuế trong việc trao đổi thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo cơ chế kết nối trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa hai cơ quan.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thuế và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế tại địa phương; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với chi cục thuế trong công tác thu hồi nợ thuế đối với hộ kinh doanh; tham vấn kịp thời trong công tác quản lý thuế nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Một trong những giải

pháp quan trọng được Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị là, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với các cơ quan thuế, Chi cục Hải quan trong công tác thu, nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về giao dịch qua ngân hàng của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Cùng với các giải pháp trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với cơ quan thuế, Chi cục Hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế, hoá thuế giá trị gia tăng; phối

hợp truy thu thuế ẩn lậu, thu nợ đóng thuế. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Thuế trong việc tiếp tục thực hiện giải pháp quản lý thuế sau khi dán tem các cơ sở kinh doanh xăng dầu; định kỳ phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra chỉ số bán xăng dầu với số lượng kê khai thuế để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, khai thuế thấp hơn so với khối lượng thực tế bán ra, sử dụng các hình thức tác động vào thiết bị đo lường làm sai lệch chỉ số đo đếm để trốn thuế.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, cùng những nỗ lực của các sở, ngành chức năng và sự quyết tâm cao của các địa phương sẽ là những thuận lợi để công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh được hoá thành mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. □